



โรงเรียนบ้านห้วยพุด

(โรงเรียนอีโคสคูลปี ๒๕๕๘)

โรงเรียนบ้านห้วยพุด ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ ๗ ตำบลห้วยแข้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓



โรงเรียนบ้านห้วยพลู บริเวณโดยรอบโรงเรียนมีปัญหาการใช้สารเคมีในการทำไร่อ้อย และการแผ้วถางป่า เพื่อการขยายพื้นที่เกษตรกรรม ทำให้เกิดปัญหาดินเสื่อมจนผลผลิตลดลง ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพดินโดยเทคนิค วิชาการต่าง ๆ ตามหลักวิชาการเกษตร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนเคยได้รับรางวัล ยุวเกษตรกรดีเด่น

ผลการดำเนินงานตามพันธกิจโรงเรียนอโศกคุณ

พันธกิจที่ ๑ : นโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ

โรงเรียนได้ดำเนินการกำหนดนโยบายของโรงเรียน ดังนี้

วิสัยทัศน์ คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ สุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพตามมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษา ด้วยการน้อมนำพระราชดำรัสและหลักธรรมาภิบาลสู่การปฏิบัติ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สู่บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ คือ นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีความรู้คู่คุณธรรม ตามกิจกรรมยุวเกษตรกร

พันธกิจที่ ๒ : การจัดการกระบวนการเรียนรู้

โรงเรียนได้จัดทำเป็นรูปแบบการบูรณาการเรียนในกลุ่มสาระรายวิชาต่าง ๆ จัดทำเป็นรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเสริมศักยภาพในการสอน ผู้บริหารโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิต และดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน คือ แปลงผักปลอดสารพิษ สวนมะนาวและสวนผลไม้ เล้าไก่คุณธรรม เล้าหมูคุณธรรม บ่อกบ บ่อปลา ห้องสมุดมีชีวิต มะนาวในวงปอ เต่าประหยัดพลังงาน เต่าเผ่าถ่าน น้ำส้มควันไม้ เครื่องกรองน้ำใช้แบบง่าย

พันธกิจที่ ๓ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

โรงเรียนมีการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยการปลูกกล้วยไม้พันธุ์ต่าง ๆ และไม้ยืนต้น รวมทั้งดำเนินการบริหารจัดการน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างยั่งยืน

โรงเรียนยังมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาให้แก่นักเรียน คือ สนับสนุนการปลูกผักปลอดสารพิษ ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์จากไก่และหมู การเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ พระรัตนราชสุตา สยามบรมราชกุมารี



พันธกิจที่ ๔ : การมีส่วนร่วมและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา

โรงเรียนได้รับความร่วมมือด้านงบประมาณและงานวิชาการ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี เกษตรอำเภอบางบาล สหกรณ์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอบางบาล ได้รับการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านการเกษตร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ และมีการร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นอกโรงเรียน ได้แก่ วัดห้วยพลู การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกับ รพ.สต.ห้วยพลู การอบรมหมอดิน และหมอดิน ของบุคลากรในโรงเรียนและชาวบ้านในชุมชน